
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ 

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. อ.ดร.ถนัด  บุญชัย รองอธิการบดี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๒. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล  แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบรหิาร 
๑๔. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๒. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



๒ 
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๔. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๒. อ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๔. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๕. ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๖. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๗. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๘. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๙. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๒๐. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒๑. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๒. อ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๒๓. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๔. ผศ.เกษรา ปัญญา รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
๒๕. ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาศาสตร์พระราชา 
๒๖. ผศ.ชูสิทธ์ิ ชูชาติ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาศาสตร์พระราชา 
๒๗. อ.วรพล วัฒนเหลืองอรุณ หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๘. อ.งามนิจ แสนนํา อาจารย์ประจําภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๙. อ.สุนิศา เฟรนเซิ้ล อาจารย์ประจําภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓๐. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 



๓ 
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๓๑. นางประไพ ปรีชา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๓๒. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๓๓. นางสาววิลาวัลย์ หน่อคําศักด์ิ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน 
๓๔. นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 
๓๕. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
๓๖. ดร.ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๓๗. อ.ว่าที่เรือตรีอภิสิทธ์ิ ชัยมัง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 
๓๘. นายณัฐพันเลศิ เอ้ืออภิญญกุล นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)  

คณะวิทยาการจัดการ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
  ๑.๑.๑ หนังสือจากประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

เรื่อง ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปญัหาธรรมาภิบาลในสถาบนัอุดมศึกษา 
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ 

 
 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีหนังสือถึงนายก
สภามหาวิทยาลัย ที่ ศธ ๐๕๓๓.๒๑/ว๑๓๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
การแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๖๐ 
โดยแจ้งว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาหนังสือแถลงการณ ์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ตามคําสั่งฯ ดังกล่าว เน่ืองจากสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พิจารณาแล้ว 
ไม่มั่นใจว่าจะแก้ปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยได้ เพราะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และแก้ปัญหา
ให้กับผู้บริหารในปัจจุบันเท่านั้น โดยเฉพาะการให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเป็นอธิการบดีต่อไปได้ ซึ่งเห็นว่า 
จริง ๆ แล้ว ควรแก้ปัญหาในสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ คือ การที่ไม่ยึดหลักกฎหมายของผู้บริหารแต่ละมหาวิทยาลัย 
ที่เป็นหน่วยราชการ ทั้งที่มีลักษณะการบริหารจัดการสาธารณะ องค์กรประเภทให้บริการ เช่นเดียวกับ
สถานศึกษาและวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงความเป็นนิติบุคคล เช่นเดียวกับจังหวัด ที่จําเป็นจะต้องส่งเสริม 
ให้คนอายุไม่เกิน ๖๐ ปี ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ข้ึนมาเป็นอธิการบดีเพ่ือบริหารจัดการ 
ตามครรลองของระบบคุณธรรมและระบบราชการโดยท่ัวไป สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่เช่ือว่าจะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย 



๔ 
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 อน่ึง ในขณะนี้ มีเรื่องที่ศาลปกครองกําลังพิจารณาวินิจฉัยกรณีผู้ที่อายุเกิน ๖๐ ปี ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี ซึ่งอาจจะเป็นการทําลายกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังอาจจะกระทบต่อกระบวนการพิจารณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีที่กําลังดําเนินการอยู่และอาจจะกระทบต่อการบริหารราชการอ่ืน ๆ อันจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตอันใกล้ โดยขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โปรดพิจารณาทบทวน และหรือแก้ไขปรับปรุงคําสั่งฯ 
ดังกล่าว ในโอกาสต่อไป  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
  

  ๑.๑.๒ การเสนอชื่อกรรมการ ในคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
กรณี การจัดโครงการนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๔๐ คน ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  
เม่ือวันที่ ๑๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ 

 

 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี การจัดโครงการ 
นํากรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๔๐ คน ไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ และมีมติมอบนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณารายช่ือ 
ผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยให้พิจารณาจากรายช่ือตามที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอหรือรายอ่ืนตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร 
เพ่ือออกคําสั่งแต่งต้ังและแจ้งสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป น้ัน 
 บัดน้ี ได้รวบรวมรายช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมดจํานวน ๑๐ รายช่ือ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลประวัติ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและออกคําสั่งตามลําดับ โดยจะนํามาแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 

 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 

 ๑.๒.๑ การแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วย ดร.ดิเรก อินจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็น “ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย” เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
เพ่ือรับเข็มและโล่เชิดชูเกียรติฯ ซึ่งเข้ารับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 



๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดิเรก อินจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม  
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล “ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย” เน่ืองในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  
 

 ๑.๒.๒ ผลการจัดอันดับ ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณภาพทางวิชาการดีที่สุด  
จาก Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) วงรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการปรับปรุง
และแก้ไขพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างภาพลักษณ์และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย  
โดยมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
โดย Webometrics Ranking of World Universities และมอบสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษารวบรวมรายละเอียด
เก่ียวกับข้อมูลประกอบการพิจารณาของ Webometrics Ranking of World Universities เพ่ือเร่งดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป น้ัน 
 บัดน้ี สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลด้านไอทีรวมถึงการปรับปรุงเน้ือหา
ภายในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลาย และมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญ 
ของมหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งเน้นให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเว็บไซต์ที่บริการ
ด้านวิชาการและงานวิจัย ซึ่งจากการประกาศผลเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทางวิชาการ จากเดิมอันดับที่ ๑๘ เลื่อนเป็นอันดับ 
ที่ ๕ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากทั้งหมดจํานวน ๓๘ แห่ง และจากเดิมอันดับที่ ๗๓ เลื่อนเป็นอันดับ 
ที่ ๔๔ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรพัฒนาการนําเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจและมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมและ
ตรงประเด็นของการจัดลําดับ และเช่ือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคุณภาพทางวิชาการไม่ด้อยกว่าที่อ่ืน 

๒. ควรนําเสนอในลักษณะข้อมูลเชิงเปรียบเทียบย้อนหลัง ๕ ปี เพ่ือให้เห็นการพัฒนาที่ชัดเจน
ย่ิงขึ้น  

๓. บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องเข้าใจและต้องให้ความร่วมมือในการนําข้อมูลต่าง ๆ 
สําหรับใช้ในการประเมินบรรจุไว้ในโดเมนเดียวกันของ CMRU 

๔.  สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาควรนําผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ตลอดจนข้อมูลที่สําคัญของบุคลากรจากทุกภาคส่วนบรรจุไว้ในโดเมนของ CMRU  
 
  



๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และขอช่ืนชมสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ได้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ให้สามารถเลื่อนลําดับขึ้นมาอยู่ในลําดับที่ดีขึ้น 
 

 ๑.๒.๓ รายงานผลการรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณแผ่นดิน) ซึ่งบัดน้ีได้สิ้นสุดการพิจารณา
งบประมาณจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยได้ทราบวงเงินงบประมาณหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณางบประมาณ 
จากผู้ประสานงานของสํานักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

๑. รายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จําแนกตามแผนงาน
ผลผลิตและงบรายจ่าย 

๒. รายการจัดสรรงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จําแนกตามหน่วยงาน 
๓. รายการจัดสรรงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ รายงานผลการรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๙๑๙,๑๙๙,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นวงเงินสูงที่สุด 
ในบรรดามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
  

 ๑.๒.๔ การแสดงความยินดีกับนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนายณัฐพันเลิศ เอ้ืออภิญญกุล นักศึกษา 
ช้ันปีที่ ๔ ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) ได้เหรียญทอง ประเภทปืนสั้นยิงช้า
บุคคลชาย ระยะ ๕๐ เมตร จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๙ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที ่
๑๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงถือเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่  ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษาให้เรียนฟรีจนสําเร็จการศึกษา 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ  และขอแสดงความยินดีกับนายณัฐพันเลิศ เ อ้ืออภิญญกุล  นักศึกษาช้ันปี 
ที่ ๔ ภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณา) ได้คว้าเหรียญทอง 
ประเภทปืนสั้นยิงช้า บุคคลชาย ระยะ ๕๐ เมตร จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๙ ณ ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
   

 ๑.๒.๕ การพัฒนาพืน้ที่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชํานิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยเจตนารมณ์ที่เห็นพ้องต้องกันและตระหนัก
ถึงความสําคัญที่จะร่วมมือกันทางวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะและสมรรถนะของระบบงาน และพนักงานทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
เกิดผลสัมฤทธ์ิ คุ้มค่า เป็นที่ยอมรับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและยังก่อให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมาย 
ของหน่วยงานทั้งสอง โดยได้กําหนดการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกันจํานวน ๙ แห่ง ดังน้ี 

๑. หมู่ ๕ ตําบลเชียวดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
๒. หมู่ ๗ ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
๓. หมู่ ๖ ตําบลแม่สาว อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
๔. หมู่ ๗ ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
๕. หมู่ ๕ ตําบลป่าไผ่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
๖. หมู่ ๘ ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
๗. หมู่ ๑๑ ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
๘. หมู่ ๒ ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
๙. หมู่ ๘ ตําบลบ้านตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. สํานักงบประมาณได้สนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน ๒๐๐ ล้านบาท 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งลงพ้ืนที่เป้าหมายร่วมกับจังหวัด มหาวิทยาลัยละ ๕ หมู่บ้าน และ  
๑๐ โรงเรียน ตามท่ีจังหวัดได้คัดสรรไว้ ซึ่งไม่เก่ียวกับพ้ืนที่ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏไปทําความร่วมมือ  
แต่หากเกินจากจํานวนดังกล่าวให้ใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี ในส่วนของงบประมาณที่คาดว่า
จะได้รับการสนับสนุนจากสํานักงบประมาณ จํานวน ๒๐๐ ล้านบาท น้ัน รัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ส่วนราชการ
แปรญัตติแม้แต่ส่วนราชการเดียว ฉะน้ันจึงคาดว่าคงจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว 
ทั้งน้ี สํานักงบประมาณได้ประสานมายังที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) ว่ารัฐมนตร ี
จะนําเสนอของบกลางของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 
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๒. ปัจจุบันสหประชาชาติให้ความสําคัญกับดัชนีวัดปัจจัยที่มีความสําคัญต่อมนุษย์ “Social 
Progress Index (SPI)” เป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยควรติดต่อหรือประสานงานไปยังรองศาสตราจารย์  
ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ติดตามเรื่อง SPI เป็นการคํานึง 
ถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตเป็นสําคัญ โดยทําให้คนในชุมชนสามารถมีชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือมหาวิทยาลัยอาจจะไปดูตัวอย่างที่ชุมชนบ้านสามขา อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง  
และบ้านล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ซึ่งถือเป็นชุมชนหน่ึงที่เป็นตัวอย่างด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
และคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก 

๓. ควรขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น จากหน่วยงานประชารัฐต่าง ๆ หรือ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัด ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็ว
กว่าการขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล อีกทั้งเป็นที่ต้องการและเป็นที่สนใจของภาคเอกชนค่อนข้างมาก 
เพราะหากชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็สามารถทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นส่งผลให้สามารถพัฒนาประเทศต่อไป 
ในอนาคตได้ 

๔. มหาวิทยาลัยควรประสานงานไปยังรองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือขอข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะ
แหล่งงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุน และนําไปอภิปรายในที่ประชุมร่วมกับจังหวัดจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 

๕. ควรจัดประชุมเป็นกรณีพิเศษ โดยให้มีบุคคลจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม
เพ่ืออภิปรายระดมความคิดเห็นในประเด็นน้ีโดยเฉพาะ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
นโยบายของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา และพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 
การผลิตและพัฒนาครูของคณะครุศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้อาจารย์เข้าไปติดตาม
และดูแลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปแล้วในโรงเรียนต่าง ๆ ประมาณสามปีก่อนได้รับการบรรจุ ดังน้ัน 
ภารกิจของอาจารย์จึงไม่ใช่การสอนประจําอีกต่อไป ฝ่ายปฏิบัติจึงต้องการความชัดเจนอีกหลายประการ เช่น 
มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนบุคลากรให้เปลี่ยนทิศทางการทํางานตามปกติได้อย่างไร 

๖. ควรนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพิจารณาดําเนินการและจัดเป็น Retreat ของสภามหาวิทยาลัย 
โดยให้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษเพ่ือพิจารณาและระดมความคิดเห็นประเด็นน้ีโดยเฉพาะ 

๗. ปัจจุบันเร่ืองของการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปมาก ดรุณสิกขาลัย : โรงเรียนนวัตกรรม 
แห่งการเรียนรู้ เป็นโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในกํากับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
ธนบุรี ได้นําทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ประกอบกับเน้นการจัดการศึกษา
แบบการสอนน้อย (Teach Less) เรียนรู้ด้วยตนเองมาก (Learn More) ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 
Constructionism น้ัน ถือกําเนิดขึ้นจากแนวคิดของ Prof.Seymour Papert แห่ง Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) ที่เฝ้าสังเกตการเรียนรู้ของเด็กแล้วพบว่า เด็กจะเรียนรู้ได้ดี ต้องนําเรื่องที่เด็กชอบ 
มาให้เด็กลงมือทํา เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน (Learning 
how to learn) ทําให้ผู้เรียนคิดที่จะคิดต่อไปเองได้ (Thinking about Thinking) บนความเช่ือที่ว่า มนุษย์ 
ทุกคนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังน้ัน การจัดการศึกษาที่แท้จริง คือ การสร้างบรรยากาศ 
ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (learning rich environment) โดยครูเป็นผู้อํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ตลอดจนสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้นําเอาการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning) มาใช้เป็นหลักของการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคิดว่าสถานศึกษาดังกล่าว



๙ 
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ข้างต้นน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนดังกล่าวได้ หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์และสนใจก็สามารถส่งนักศึกษาไปดูงานได้ 
ในปีการศึกษาต่อไป เพ่ือพัฒนาคนในโลกยุคใหม่ ให้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ทําให้เกิด 
Thinking about thinking 

๘. ควรให้คณบดีคณะครุศาสตร์ไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป  
    

 ๑.๒.๖ ผลการพิจารณาโครงการทีไ่ด้รับการสนับสนนุงบประมาณ 
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานในหน่วยงานภาครัฐ  
จากกองทุนเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ของกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (พพ.)  

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) มีความประสงค์จะให้การสนับสนุนการดําเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐและเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานของรัฐ
สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย พพ. จึงออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการ
สมัครเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ น้ัน 
 ในการน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทําโครงการเพ่ือนําเสนอไปยัง พพ. ตามเง่ือนไขและ
ประกาศดังกล่าวข้างต้น บัดน้ี พพ. ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๒๘,๔๐๖,๙๐๐ บาท (ย่ีสิบแปดล้าน 
สี่แสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๖ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ได้นําเสนอข้อมูลเพ่ิมเติมว่านอกจากได้รับการสนับสนุนจาก 
พพ. จํานวน ๒๘,๔๐๖,๙๐๐ บาท แล้วน้ัน มหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร) 
พร้อมทีมงาน ยังได้จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานอีกจํานวน ๑๙,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดังน้ี 

๑. ระบบผลิตนํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดพ้ืนที่ ๔๓๐ ตารางเมตร ศูนย์แม่ริม เป็นเงิน
๑๐,๗๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. ระบบผลิตนํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดพ้ืนที่รับแสงอาทิตย์ ๑๓๒ ตารางเมตร  
ศูนย์แม่ฮ่องสอน เป็นเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  แถบบนหลังคา  ขนาด  ๘๗ .๕  กิ โล วัตต์   
ศูนย์แม่ฮ่องสอน เป็นเงิน ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 
  



๑๐ 
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 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ขอชมเชยและเป็นกําลังใจให้กับทีมงานที่ได้ริเริ่มและได้ดําเนินการจนกระทั่งได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ซึ่งถือว่าการขอสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาก 
๒. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมทราบถึงผลงานและความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทํา

โครงการดังกล่าว 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
  

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๓.๑   วารสารพงิค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๘ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ควรยึดหลักการนําเสนอข่าวในวารสารโดยให้ครอบคลุมถึงพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน ของมหาวิทยาลัย 

ดังน้ี ๑)  ด้านการสอน ๒) ด้านการวิจัย ๓) ด้านการบริการวิชาการ และ ๔) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยในแต่ละพันธกิจหากเป็นผลงานของอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาจะทําให้เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงาน 
ของการรวมพลัง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ วารสารพิงค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๘ ประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 ๑.๓.๒   ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๒ สงิหาคม ๒๕๖๐ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสาร 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 



๑๑ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 

๑. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
 จากเดิม “๑๓ รศ.ว่าที่ร้อยตรี สกล แก้วศิร ิคณบดีคณะครุศาสตร์...”  
 เปน็ “๑๓ รศ.ว่าที่ร้อยตร ีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี...” 
๒. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  

จากเดิม “๑๓ รศ.ว่าที่ร้อยตรี สกล แก้วศิร ิคณบดีคณะครุศาสตร์...”  
เป็น “๑๓๑๔ รศ.ว่าที่ร้อยตรี สกล แก้วศิร ิคณบดีคณะครุศาสตร์...” 

๓. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “๑๔ ผศ.ดร.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...”  
เป็น “๑๔๑๕ ผศ.ดร.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...” 

๔. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “๑๕ อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...”  
เป็น “๑๕๑๖ อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...” 

๕. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “๑๖ อ.นิมิต วุฒิอินทร์...”  
เป็น “๑๖๑๗ อ.นิมิต วุฒิอินทร์...” 

๖. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “๑๗ อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี...”  
เป็น “๑๗๑๘ อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี...” 

๗. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๓๒ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “๑๘ อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์...”  
เป็น “๑๘๑๙ อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ์...” 

๘. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “๑๙ ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล...”  
เป็น “๑๙๒๐ ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล...” 

  



๑๒ 
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๙. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “๒๐ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล...”  
เป็น “๒๐๒๑ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล...” 

๑๐. หน้า ๒๖ บรรทัดที่ ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “งบวิจัย ประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...”  
เป็น “งบวิจัย ประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...” 

๑๑. หน้า ๒๖ บรรทัดที่ ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “ในเล่มร่างพระราชบัญญัติงบประมาณน้ัน คือ ประมาณ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท...”  
เปน็ “ในเลม่รา่งพระราชบัญญัติงบประมาณน้ัน คือ ประมาณ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐๙๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท...” 

๑๒. หน้า ๒๖ บรรทัดที่ ๓๔ เพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “...แต่ปีงบประมาณน้ีต้องช้ีแจงต่อคณะกรรมการ”  
เป็น “...แต่ในปีงบประมาณน้ีต้องช้ีแจงต่อคณะกรรมการ” 

๑๓. หน้า ๒๘ บรรทัดที่ ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เสรจ็เรียบร้อยแลว้...”  
เป็น “ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐๑๐/๒๕๖๐ วันที ่๗๒๑ มิถนุายน ๒๕๖๐ เสร็จเรยีบร้อยแล้ว...” 

๑๔. หน้า ๓๒ บรรทัดที่ ๕ แก้ไขข้อความ  
จากเดิม “(Asean Economics Community : AEC)...”  
เป็น “(Asean Economics Community : AEC)...” 

๑๕. หน้า ๓๔ บรรทัดที่ ๑๘ เพ่ิมเติมข้อความ  
จากเดิม “...หลักสูตรจะดําเนินอย่างต่อเน่ือง”  
เป็น “...หลักสตูรจะดําเนินการอย่างต่อเน่ือง” 

  ๑๖. หน้า ๓๒ บรรทัดที่ ๑๘ แก้ไขข้อความ 
จากเดิม “โดยมอบคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนนําข้อเสนอแนะ...”  
เป็น “โดยมอบคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนนําข้อเสนอแนะ...” 

  ๑๗. หน้า ๓๔ บรรทัดที่ ๑๘ เพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “...หลักสูตรจะดําเนินอย่างต่อเน่ือง”  
เป็น “...หลักสตูรจะดําเนินการอย่างต่อเน่ือง” 

  ๑๘. หน้า ๓๔ บรรทัดที่ ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “เห็นชอบการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต...”  
เป็น “เห็นชอบการเปิดให้พัฒนาหลักสูตรใหม่ หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต...” 

  ๑๙. หน้า ๓๔ บรรทัดที่ ๓๑ แก้ไขข้อความ 
จากเดิม “โดยมอบคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนนําข้อเสนอแนะ...”  
เป็น “โดยมอบคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนนําข้อเสนอแนะ...” 

  ๒๐. หน้า ๓๙ บรรทัดที่ ๑๕ เพ่ิมเติมข้อความ 
จากเดิม “เห็นชอบให้แต่งต้ังนางศิริเพ็ญ ผอ่นจัตุรัส เป็นผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี”  
เป็น “เห็นชอบให้อธิการบดีดําเนินการแต่งต้ังนางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส เป็นผู้อํานวยการ

สํานักงานอธิการบดี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่มีคําสั่งเป็นต้นไป” 
 



๑๓ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามที่แก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
 ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการดําเนนิการตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้รับทราบเรื่องที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เชิญร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะ 
ดังน้ี 

๑. กองพัฒนานักศึกษาควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เน่ืองจากยังมีนักศึกษาที่มีความต้องการ
ความช่วยเหลืออีกจํานวนมาก  

๒. ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลควรนําเสนอข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษา 
ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และจํานวนนักศึกษาที่ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่าง
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กับปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 จากน้ันได้มีมติมอบผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลจัดทําข้อมูลเปรียบเทียบจํานวน
นักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และจาํนวนนักศึกษาที่ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ กับปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป น้ัน 

บัดน้ี สํานักทะเบียนและประมวลผลได้ดําเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยควรนําข้อมูลแสดงจํานวนนักศึกษาที่ ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ จําแนกตามลักษณะการจ่ายเงินไปประกอบการพิจารณาสําหรับการจัดสรร
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาในครั้งต่อไปเพ่ือสามารถให้ทุนช่วยเหลือนักศึกษาได้ตรงกับนักศึกษาที่มีปัญหา 
ด้านการเงิน โดยเฉพาะนักศึกษาที่ กําลังจะ Dropout หรือนักศึกษาที่มีแนวโน้มจะ Dropout ทั้ง น้ี 
มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนและมีขั้นตอนการพิจารณาให้ทุนสําหรับนักศึกษาอย่างไร  
โดยให้นําเสนอยอดประมาณการจัดสรรทุนช่วยเหลือนักศึกษาพร้อมเหตุผลประกอบให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. รับทราบข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาที่ กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาฯ ตามท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผลนําเสนอ 
 ๒. มอบกองพัฒนานักศึกษารวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุนการศึกษา 
และขั้นตอนการพิจารณา รวมท้ังยอดงบประมาณการจัดสรรทุนช่วยเหลือนักศึกษานําเสนอให้สภา-
มหาวิทยาลัยทราบ 
 



๑๔ 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 
 ๔.๑.๑ อนุมัติให้ปรญิญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
  

 เลขานุการนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๓๐๑ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 ระดับปริญญาเอก ๒ คน 
 ระดับปริญญาโท ๕ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๒๙๔ คน 

   รวม ๓๐๑ คน 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

อนุมัติให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๓๐๑ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 
  ๔.๑.๒ การขอเปิดหลกัสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
Hospitality and Hotel Business Management  
(International program) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
 อาจารย์สุนิศา เฟรนเซิ้ล อาจารย์ประจําภาควิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความประสงค์จะขออนุญาต 
พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) Hospitality 
and Hotel Business Management (International Program) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะท่ีตอบสนองแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสอดคล้องกับแนวนโยบายการศึกษาไทย ๔.๐ และเพ่ือการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการโรงแรมของประเทศไทย ตลอดจนเพ่ือเป็นการสร้างแรงงาน
มืออาชีพตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสําหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการ
และการท่องเที่ยวทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ อันจะเป็นการรองรับและตอบสนองนโยบาย



๑๕ 
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ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเหนือ โดยเฉพาะการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมบริการ 
ของภูมิภาคอาเซียนเพ่ือเช่ือมโยงสู่นโยบายการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเพ่ือการเช่ือมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลกต่อไป  
 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  
ได้มีมติสภามหาวิทยาลัยกรณีการเสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย ให้นําเสนอ  
๒ ขั้นตอน ดังน้ี 

 ๑)  นําเสนอขอความเห็นชอบในหลักการก่อนว่าควรเปิดหลักสูตรน้ีหรือไม่ และมีเหตุผลอะไร
ที่จะเปิดโดยมีข้อมูลความต้องการของสังคมและจํานวนที่มีการผลิตอยู่แล้วโดยมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
ประกอบการพิจารณา รวมถึงให้ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะความพร้อมด้านอาจารย์ และถ้าหาก
ไม่พร้อมจะเตรียมการอย่างไร โดยนําเสนอข้อมูลเหล่าน้ีพร้อมโครงสร้างหลักสูตร  

 ๒)  เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติเห็นชอบว่าควรเปิดจึงนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
กลับไปพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แล้วจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยให้ดําเนินการเสนอตามลําดับขั้นตอน  
 ดังน้ัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้แนวคิด 
และข้อเสนอแนะก่อนการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรสอบถามผู้ใช้บัณฑิตว่าหลักสูตรน้ีเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาน
ประกอบการหรือไม่ อาจารย์และบุคลากรมีความพร้อมหรือไม่ ยกตัวอย่าง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติการ (Action learning) โดยมีนักศึกษาจากสถาบันช้ันนํา
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Massachusetts Institute of Technology : MIT) เข้ามาทํางาน ซึ่งหาก
มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเข้าไปในโรงแรมหรือธุรกิจท่องเที่ยวแล้วนําครูเข้าไปด้วยจะถือว่าเป็น Action learning  

๒. ควรพิจารณาให้ความสําคัญกับภาษาจีนด้วย ซึ่งหากเน้นเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียว
อาจไม่เพียงพอกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรน้ีไม่ได้เป็นลักษณะของสหกิจโดยตรง แต่นักศึกษาจะมีรายได้ต้ังแต่การ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจะเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนต้ังแต่ 
ช้ันปีที่ ๒ ถึงช้ันปีที่ ๔  

๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม (หลักสูตร
นานาชาติ) Hospitality and Hotel Business Management (International Program) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ไม่ซ้ําซ้อนกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ที่มีอยู่เดิม ทั้งสองหลักสูตรต่างกันค่อนข้างชัดเจน โดยหลักสูตรนานาชาติน้ีจะพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นํา 
หรือหัวหน้างาน 

๕. ควรแก้ไขหน้าปกของ มคอ.๒ จากเดิม “หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖๑” เป็น “หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖๑๒๕๖๑” 



๑๖ 
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๖. ควรจัดการเรียนการสอนและจัดทําเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .๒)  
เป็นภาษาอังกฤษ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรน้ีเป็นชาวต่างชาติ อีกทั้งยังระบุว่าเป็นหลักสูตร
นานาชาติ  

๗. การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ ควรมีการจัดทําให้เป็น
ปัจจุบันและควรหาสถานประกอบการให้มากขึ้น โดยเฉพาะโรงแรมและบริษัทท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันมีจํานวน
ค่อนข้างมาก 

๘. ควรแก้ไขข้อมูลความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ ต้องเปิดหลักสูตรไปแล้วสองปี หรือครึ่งหน่ึง
ของตลอดระยะเวลาหลักสูตรอย่างน้อยสองปีถึงจะเผยแพร่ได้ 

๙. ควรเพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวกับสายงานแม่บ้าน เน่ืองจากเป็นหลักสูตรเก่ียวกับโรงแรม  
และรายวิชาต่าง ๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ในการบริการ ตามผลของงานวิจัยที่สํารวจมา  

๑๐. ควรคํานึงถึงธุรกิจการบริการผู้สูงอายุด้วย เน่ืองจากในอนาคตผู้สูงอายุจะมีจํานวนมากขึ้น 
และจํานวนคนเกิดลดลง  
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ ให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) Hospitality and Hotel Business 
Management (International Program) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐานต่อไป 
 
  ๔.๑.๓ การเปิดหลักสตูรใหม่ จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
   ๑) หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา 
   ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา 
  
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาศาสตร์พระราชา 
นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าพบ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่วางแผนจะทําการเปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธ์ิ ชูชาติ กรรมการพัฒนาหลักสูตร 
และรองอธิการบดี ประกอบด้วย อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .กัลทิมา พิชัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เข้าร่วมปรึกษาหารือ ณ ทําเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ น้ัน 
 ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  
ได้มีมติสภามหาวิทยาลัยกรณีการเสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ต่อสภามหาวิทยาลัย ให้นําเสนอ  
๒ ขั้นตอน ดังน้ี 
  



๑๗ 
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 ๑)  นําเสนอขอความเห็นชอบในหลักการก่อนว่าควรเปิดหลักสูตรน้ีหรือไม่ และมีเหตุผลอะไรที่
จะเปิดโดยมีข้อมูลความต้องการของสังคมและจํานวนที่มีการผลิตอยู่แล้วโดยมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ประกอบการ
พิจารณา รวมถึงให้ระบุเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะความพร้อมด้านอาจารย์  และถ้าหาก 
ไม่พร้อมจะเตรียมการอย่างไร โดยนําเสนอข้อมูลเหล่าน้ีพร้อมโครงสร้างหลักสูตร  

 ๒)  เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและมีมติเห็นชอบว่าควรเปิดจึงนําข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
กลับไปพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยให้ดําเนินการเสนอตามลําดับขั้นตอน  
 ดังน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้แนวคิดและข้อเสนอแนะก่อนการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรไปศึกษาดูงานและพบปะพูดคุยกับบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น  
คุณกษิดิศ รัตนโอภาส ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์โครงการหลวงฯ สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นบุคคล 
ที่มีความรู้และสามารถอธิบายเรื่องศาสตร์พระราชาได้ค่อนข้างชัดเจนมาก ปัจจุบันศาสตร์พระราชาไม่จํากัด 
อยู่แค่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเท่าน้ันแต่แฝงอยู่ในทุกระดับช้ัน ซึ่งสามารถพัฒนาคนในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาเกษตรกรให้ปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยวิธีใหม่ของในหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ควรเป็นผู้นําในการนําศาสตร์พระราชานี้เผยแพร่ต่อไป ดังน้ัน ในการพัฒนาหลักสูตรควรไปหาข้อมูล
ให้กว้างขวางย่ิงขึ้น  

๒. ควรจัดทําเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือให้เหมาะสมกับสมาชิกชุมชนทั่วไปด้วย เน่ืองจาก 
เป็นเรื่องที่เหมาะกับทุกคนและทุกระดับช้ัน  

๓. ควรจัดพ้ืนที่ศูนย์แม่ริมให้เป็นพ้ืนที่เฉพาะแห่งศาสตร์พระราชา เพ่ือเป็นเวทีของการจัด 
การเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว 

๔. ผู้เรียนหลักสูตรน้ีควรได้ไปใช้ชีวิตในสถานที่จริง สัมผัสความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างแท้จริง
ถึงจะเกิดประโยชน์ต่อไป 

๕. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา มีความแตกต่างกันอย่างไรสําหรับการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว 

๖. ควรระบุวัตถุประสงค์ข้อ ๒.๒ ให้ชัดเจนว่าเพ่ือเสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถ 
ด้านกระบวนการ... คําว่ากระบวนการในที่น้ีหมายถึงอะไร หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ในการถ่ายทอดใช่หรือไม่  

๗. ควรระบุวัตถุประสงค์ข้อ ๒.๓ ให้ชัดเจนว่าเพ่ือสืบสานองค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชา 
ให้เป็นที่รู้จัก และสามารถนําไปปฏิบัติจริงได้... คําว่าปฏิบัติจริงในที่น้ีหมายถึงอะไร 

๘. ควรระบุให้เห็นชัดเจนว่าหลักสูตรน้ีกําลังจะสร้างอะไร ให้ใครบ้าง 
๙. ควรจัดเรียงวัตถุประสงค์ใหม่ โดยให้ลําดับที่ ๒.๓ เป็น ๒.๒ และให้ลําดับที่ ๒.๒ เป็น ๒.๓ 
๑๐. ควรพิจารณาวิชาเลือกที่เปิดกว้างสามารถให้ทุกคนเข้าไปเรียนรู้ได้ ควรเป็นวิชาเลือก 

ที่สามารถจัดหาผู้สอนที่สามารถสอนในวิชาต่าง ๆ เชิงลึกได้ เน่ืองจากผู้เรียนค่อนข้างมีความหลากหลาย 
  



๑๘ 
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๑๑. ควรนําพระบรมราโชวาท พระปฐมบรมราชโองการ เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” มาประกอบการพิจารณาและนํามา
แตกแขนงเป็นรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรดังกล่าว ดังน้ัน จึงควรมีรายวิชาที่มีมิติทางด้านการปกครองเข้าไป
บรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย 
  
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จํานวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์
พระราชา โดยมอบบัณฑิตวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป  
 
  ๔.๑.๔ การขอยุติการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี ้

๑)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒) หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติรับทราบการขอยุติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
และปีการศึกษา ๒๕๕๙ ใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 บัดน้ี สภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการยุติการปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยุติการปรับปรุงหลักสูตรฯ รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๔.๑.๔ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบให้ยุติการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้นักศึกษาที่ เข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘  
และปีการศึกษา ๒๕๕๙ ใช้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๑.๕ การขอปรบัปรุงหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้นําเสนอการปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
โดยใช้เล่มหลักสูตรเดิมที่เคยพิจารณาเห็นชอบมาแล้ว น้ัน  

บัดน้ี สภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข ๔.๑.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 ๔.๑.๖ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปิดหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาผูน้ําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 ๔.๑.๗ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปิดหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๔.๑.๘ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร  
และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๒   พิจารณาแต่งต้ัง 

 
 ๔.๒.๑ แต่งต้ังกรรมการประจําคณะครุศาสตร ์
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๒.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและแต่งต้ังผูส้มควรดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสาํนักทะเบียนและประมวลผล 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๓  พิจารณาเรื่องการออกระเบียบ ข้อบงัคับ หรือประกาศ 

 
 ๔.๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย การลงโทษทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๔.๓.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง 
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหนง่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๔.  พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบคุคล 

  
  ๔.๔.๑   การปรับปรุงตําแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
   และศาสตราจารย์ จํานวน ๘ ราย (วาระลับ) 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๔.๔.๒ ก.อ.ม. รายงานผลการวินิจฉัยเรื่องร้องทกุข์ 
กรณี การขออุทธรณค์ําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่ ๑๗๑๗/๒๕๖๐ จํานวน ๑ ราย (วาระลบั) 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 ๔.๔.๓ คําสั่งเรียกให้ทําคาํให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ.๓๐/๒๕๖๐ 

ของศาลปกครองเชียงใหม่ 
  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



๒๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีคดีพิพาทเก่ียวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย น้ัน  

บัดน้ีศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งเรียกให้ทําคําให้การแก้คําฟ้องย่ืนต่อศาลภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งน้ี คือ ต้ังแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งครบกําหนดการย่ืนคําให้การต่อศาล  
ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้มีการดําเนินการขอขยายระเวลาการย่ืน
คําให้การแก้คําฟ้องออกไปอีก ๓๐ วัน ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ไปแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๔.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง  
คดีหมายเลขดําที่ บ.๓๐/๒๕๖๐ ของศาลปกครองเชียงใหม่ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้ไขฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ.๓๐/๒๕๖๐  
ของศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมีนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็น ประธานกรรมการ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานประธานกรรมการให้ได้รายช่ือกรรมการอ่ืน 
เลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม เพ่ือนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังต่อไป โดยให้คณะกรรมการฯ 
ดําเนินการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้องย่ืนต่อศาลปกครองเชียงใหม่ รวมทั้งให้ดําเนินการอ่ืนใดอันเก่ียวข้องกับ
การดําเนินคดีปกครองตามท่ีได้รับมอบหมายน้ี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด  
 ๒. มอบอํานาจให้นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ เป็นผู้มีอํานาจดําเนินคดีและมีอํานาจลงนาม 
ในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับคดีน้ี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมทั้งให้มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้บุคคล 
ที่มีคุณสมบัติและความสามารถและราชการไม่เสียประโยชน์ 
 

๔.๕  พิจารณาเรื่องการบรหิารงบประมาณและการเงิน 
  
  ๔.๕.๑   (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
  

นางประไพ ปรีชา  รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอที่ประชุมว่า 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔๕ จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
จากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ควรจําแนกจุดเน้นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-
เทพยวรางกูร ออกมาให้เห็นชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้ลงท้องถิ่น 
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อย่างไร 
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๒. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําได้เสนอ 
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับลดงบประมาณเงินรายได้ที่จัดสรรให้กับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ซึ่งเห็นว่า 
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ควรตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน  
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แต่เมื่อพิจารณาแล้วงบประมาณ 
ที่จัดสรรให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมุ่งเน้นเก่ียวกับรายการสิ่งก่อสร้างเป็นหลัก จึงอยากให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ทบทวนถึงลําดับความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตกับสิ่งก่อสร้างและการปรับปรุง
สนามกีฬาต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มอาคาร ๗ หลัง ที่ทรุดโทรม รกร้าง ผุพัง โดยได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 
ในการก่อสร้างไปแล้วน้ัน เมื่อมาพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก็ไม่ปรากฏว่ามีการจัดต้ังงบประมาณ
เพ่ือซ่อมแซมกลุ่มอาคารดังกล่าว รวมถึงประเด็นของการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและทําความสะอาด 
ควรมีการปรับ – ลด ให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น  

 รวมถึงมีข้อคําถามเกี่ยวกับหมวดเงินอุดหนุนของพนักงานมหาวิทยาลัย กรณี ๑.๕  
และ ๑.๗ ที่รัฐบาลจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยน้ัน มหาวิทยาลัยได้จ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยครบหรือไม่ 
หรือมหาวิทยาลัยทําการหักไว้ ๐.๒ หากมหาวิทยาลัยหักไว้มีกระบวนการและหลักการนําไปใช้จ่ายอย่างไร  
ในส่วนของเงินประกันสังคมเป็นส่วนที่เป็นเงินของพนักงานมหาวิทยาลัยทําการหักไว้หรือไม่ ซึ่งเห็นว่าหมวด
เงินอุดหนุนน้ันต้องใช้ตามข้อเสนอการต้ังของบประมาณ หากใช้ไม่หมดมหาวิทยาลัยต้องนําส่งคืนคลัง 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามภารกิจ ๔ ด้านดังกล่าว 
และต้องพิจารณาประกอบกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แต่เมื่อพิจารณาจาก (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย 
ที่นําเสนอจะเห็นว่าให้ความสําคัญด้านศิลปวัฒนธรรมค่อนข้างน้อย เน่ืองจากได้รับงบประมาณสนับสนุนแค่ 
๐.๔๘% เมื่อเทียบกับการดําเนินการด้านงบลงทุนเรื่องอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทําให้มองเห็นว่าเน้นไป
ทางด้านวัตถุค่อนข้างมาก ทําให้สิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย ทั้ง ๆ ที่
เป็นหน่ึงในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

 กรณี ๑.๕ และ ๑.๗ ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ระบุว่าจะนําเงินของพนักงานมหาวิทยาลัยมาหักไว้ ๐.๒ ไม่ได้น้ัน มหาวิทยาลัยได้หักเงินส่วนน้ี
ไว้หรือไม่ หากหักเงินส่วนน้ีไว้มหาวิทยาลัยนําไปดําเนินการอย่างไร  

๔. ควรนําเสนอแผนปฏิบัติการในรายละเอียดต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ไม่ควรนํามาเสนอในสภามหาวิทยาลัย เน่ืองจากเป็นเรื่องการบริหารภายใน หรือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) เน่ืองจากมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายร่วมพิจารณา 

๕. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อมูลเพ่ือตอบข้อคําถาม ดังน้ี  

๑) การจัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน 
อีกทั้งเป็นการจัดสรรงบลงทุนเพ่ือก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาสําหรับการผลิตครูแบบระบบปิด ซึ่งเป็นไป
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เคยให้ไว้ 

๒)  การจัดสรรงบประมาณให้สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไม่สามารถนําร้อยละของการ
จัดสรรมาพิจารณาได้ เน่ืองจากเป็นภาพรวมของทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน 
ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ที่มีวงเงินรวมประมาณ ๑ พันล้านบาท เฉพาะงบลงทุนประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท  
แต่ข้อเท็จจริงมีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ตํ่ากว่า ๑.๕ ล้านบาท และมีการจัดสรร
งบประมาณในโครงการต่างๆ ที่มีเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย ซึ่งจะพิจารณาจาก ๐.๔๘% ไม่ได้ เพราะ
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งบลงทุนมีวงเงินสูง การพิจารณาวงเงินงบประมาณมีหลายมิติที่ต้องคํานึงถึง ไม่ได้แปลว่าจัดสรรให้เพียง 
๐.๔๘% ไม่ให้ความสําคัญในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม 

๓) เงินอุดหนุน ๑.๕ และ ๑.๗ ที่รัฐบาลจัดสรรให้ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร  
เป็นเงินอุดหนุน ใช้ช่ือว่า “เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร” เป็นงบประมาณแผ่นดินปรากฏในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ว่าจํานวนก่ีอัตราและไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นระดับวุฒิการศึกษาใด  
โดยการเสนอต้ังงบประมาณมีรายละเอียดที่เป็นการติดต่อกันระหว่างผู้ประสานงานของสํานักงบประมาณกับ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง งบประมาณที่จัดสรรให้มาเป็นแบบมอบเหมา (Block Grant)  ซึ่งขอยํ้าว่า
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร เป็นเงินแผ่นดิน เงินของแผ่นดินไม่ใช่เงินของพนักงานมหาวิทยาลัยที่พยายาม
พูดให้เข้าใจผิดกันไปว่าเป็นเงินของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้มาแล้วต้องจ่ายให้พนักงานมหาวิทยาลัย 
ไม่สามารถหักไว้ได้ แต่ข้อเท็จจริงน่ีเป็นเงินแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรรมาให้มหาวิทยาลัยบริหารจัดการเพ่ือจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยรวมถึงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ได้แก่ ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เงินสมทบค่าประกันสังคม เป็นต้น 

๔) สําหรับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ในประเด็นน้ีต้องขอบคุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นางอรวรรณ ชยางกูร ที่กรุณาช่วยศึกษาและหาข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ทําให้เราทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่า 
เงินแผ่นดินน้ันไม่สามารถเบิกจ่ายมาไว้ในกองทุนใดๆ ได้ มีการหารือเรื่องน้ีในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) มานานแล้ว ซึ่ง อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ก็ได้อยู่ร่วมประชุมด้วย 
ดังน้ัน เงินกองทุนที่ปรากฏในเอกสารทั้งหมดที่นําเสนอในครั้งน้ียืนยันว่าเป็นเงินรายได้ทั้งหมดไม่มีเงินแผ่นดิน
แม้แต่บาทเดียว ส่วนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรนั้นมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด 
ของกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๒๖ ซึ่งระบุให้มหาวิทยาลัยเปิดบัญชีเป็นการเฉพาะเงินอุดหนุน
ทั่วไป มหาวิทยาลัยจึงเปิดบัญชีเป็นการเฉพาะ จากน้ันก็เบิกเงินเป็นรายไตรมาสตามแผนที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอสํานักงบประมาณ ดังน้ัน เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรจึงอยู่ในบัญชีดังกล่าว และจะนําไปจ่ายเป็นค่าจ้าง  
เงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น ส่วนประเด็นการใช้คําว่าหักไว้ ๐.๒ น้ัน คําน้ีใช้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ไม่ได้ เพราะมหาวิทยาลัยไม่เคยหักไว้ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเบิกจ่ายตามระเบียบข้อบังคับที่กําหนด
ตามอัตราขั้นตํ่าขั้นสูง ส่วนเงินเหลือระหว่างปีน้ันสามารถกันไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีก ๑ ปี ดังน้ัน ความสําคัญจึงอยู่ที ่
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะน้ีมหาวิทยาลัยก็พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อดูวงเงินย้อนหลัง ๓ ปี 
น่าจะมีความมั่นคงทางการเงิน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้มีมติให้จัดสวัสดิการเพ่ิมเติม 
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้คนละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี เพราะมหาวิทยาลัยเช่ือมั่นว่าสามารถ
บริหารจัดการจากวงเงินที่มีอยู่ได้ ในเรื่องน้ีถ้าหากไม่เข้าใจในประเด็น ๑.๕ และ ๑.๗  คิดว่าต้องจ่ายเต็มและต้อง 
คืนเงินถ้าจ่ายไม่เหมด ยืนยันว่าการบริหารจัดการงบประมาณนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่อาจจะดําเนินการ
ไม่เหมือนกัน มหาวิทยาลัยหลายแห่งดําเนินการไม่เหมือนกับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทํา ถ้าหาก 
ในอนาคต สตง. มาตรวจแล้วบอกว่าต้องคืน ก็สามารถส่งคืนได้จากบัญชีเงินที่มีอยู่น้ีไม่มีบัญชีอ่ืนอีกแล้ว 
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาระดับประเทศไม่ใช่ปัญหาของมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหน่ึง ทั้งน้ี การบริหาร
จัดการแบบน้ีพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับประโยชน์ คือ การได้รับเงินค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน ติดต่อกัน
เป็นระยะเวลา ๕ ปี จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สามารถเสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ได้ ซึ่งอธิการบดีในขณะนั้น 
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย ได้ปรับระบบให้จ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินแผ่นดิน 
เต็มทั้งปีไว้แล้ว ในปีน้ีจึงจะมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยประมาณ ๔๐๐ คน ที่จะได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
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| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

สําหรับผู้ที่ไม่เข้าข่ายเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวก็มี คือ การจ้างผู้เกษียณอายุราชการ ต้องจ่ายจากเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย 
   ดังน้ัน การให้ข้อมูลและเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในประเด็นน้ี ควรพึงตระหนักให้ดีว่าจะกระทบ 
กับมหาวิทยาลัยหรือไม่ การบริหารเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งทําเพ่ือประโยชน ์
ของพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนให้มีความสุข มีความความก้าวหน้า ยกตัวอย่างตําแหน่งวิชาการ 
ที่มหาวิทยาลัยให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถรับเงินประจําตําแหน่งสองขา คือ ได้รับทั้งเงินประจําตําแหน่ง 
และค่าตอบแทนอีกขาหน่ึง ในขณะที่มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้เพียงขาเดียว และมีบางแห่งกําหนดเง่ือนไขว่า
ต้องมีผลงานวิชาการที่มีการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ กําหนดจึงจะจ่ายเงินประจําตําแหน่งวิชาการให้  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นการบริหารที่ใกล้เคียงกับระบบราชการท่ีสุดแล้ว 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ความเห็นว่าในหลักการบริหารค่อนข้างเป็นสิ่งที่ ดี แต่การเบิกจ่าย
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนน้ันหากไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีต้องคืนเงิน ถึงแม้ว่าจะนําเงินมาเป็น
สวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ก็ควรหาเงินเพ่ือมาบริหารจัดการจากช่องทางอ่ืน เพราะผิดวัตถุประสงค์ 
หากจะใช้เงินในช่องทางดังกล่าวควรทําข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง หรือตกลงกับมติคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง 
เน่ืองจากรัฐบาลให้จ่ายเต็ม ๑.๕ และ ๑.๗ แต่เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยถึงไม่จ่าย 

๗. การพิจารณาในรายละเอียดลักษณะน้ีควรจะอภิปรายกันในช้ันของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาในเร่ืองของกรอบและ
อนุมัติตามกรอบเท่าน้ัน ไม่ควรมาอภิปรายในรายละเอียดต่อสภามหาวิทยาลัย 

๘. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณควรจะนําสัดส่วนหน่วยธุรกิจที่จัดหารายได้เข้ามา
พิจารณาด้วย หากหน่วยใดก่อให้เกิดรายได้ที่สูงควรได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงตามไปด้วย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ วงเงิน ๓๑๘,๐๖๖,๒๐๐ บาท รายละเอียดตาม (ร่าง) เอกสารงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
นําเสนอ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  
 ๕.๑ การหารือไปยังสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

กรณี การแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไปเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะ 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
  



๒๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

(ระเบยีบวาระที่ ๔.๕.๑ (วาระลบั)) 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

 ๖.๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
(ระเบยีบวาระที่ ๔.๒.๒ (วาระลบั)) 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 ๖.๓ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยมีระเบียบวาระการประชุม 
คงค้างค่อนข้างมาก จึงเห็นสมควรกําหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมอีกครั้งหน่ึงเพ่ือพิจารณา
ระเบียบวาระที่ยังคงค้างอยู่ โดยกําหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบ ให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


